

●●เปิดวงมัทรี
 ควันหลวงวัน วาเลนไทน์
 กับกิจกรรมน่าชื่นชมของ
 เหล่านักเรียน นักศึกษา
 กว่า 100 คนจากเครือ-
 ข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและเครือข่าย
 เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ 2561 ภายใต้แนว
 คิด “Valentine Volunteer: รักกัน ขวนกันทำดี” ที่ลานเกาะพญาไท
 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ●● ทั้งยังรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดสวนสันติภาพ
 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจพนักงานดูแลสวนสาธารณะ คนกวาดถนน
 คนเก็บขยะ พร้อมถ่ายเซลฟี่ปลูกกระแสแผ่แผ่ความรักให้คนรอบข้าง ●●
 ชนนักกอร สวนแก้ว ปี 4 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา แคนนำเครือข่ายเด็กกรุ่น
 ใหม่ไม่พนันฉายภาพถึงความรักของวัยรุ่นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีโอกาส



วชิรส

ลื่นไหลไปกับปัจจัยเสี่ยงชักนำไปในทางที่ผิดพร้อม
 ผัก ข้าเตือนให้ทุกคนมีสติตั้งมั่นกับการใช้ชีวิต
 ให้ห่างไกลจากกอบายมุข และรู้จักคิดถึงคนอื่นผ่าน
 การช่วยเหลือแบ่งปัน ถือเป็นหัวใจที่สร้างความสุข
 อย่างแท้จริง ●● ส่วนที่ ม.บูรพา นิสิตสาขาการ
 ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์ ก็ส่งมอบความรักถึงเด็กๆ ด้วยการ
 จัดทำ โครงการปันรัก สร้างห้องสมุด โดยรับบริจาค
 เงิน ตำราเรียน และหนังสือต่างๆ นำไปส่งมอบให้
 แก่ห้องๆ โรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง
 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ส่วนที่ๆ ผู้ให้ก็อิ่มใจกันถ้วนหน้า ●●
 และเขียนถึงอีสานที่มอดินแดงกับบรรยากาศ “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
 2018” นอกจากนี้ได้เห็นผู้คนใส่ใจสุขภาพออกมาวิ่งกันอย่างคึกคัก ยังมีอีก
 ภาพประทับใจกับเหล่าจิตอาสาของกลุ่มนักศึกษา
 อาสาสมัครธรรมรักษ์และเผ่าระวีปัญหาคารพินัน
 ม.ขอนแก่น หรือ G-Volunteer ที่ร่วมกับ
 มูลนิธิธรรมรักษ์หยุดพนัน สนับสนุนโดยสำนักงาน
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิด
 บูชจัดกิจกรรมภายในงานรณรงค์ให้ความรู้พิษภัย
 การพนัน ทั้งยังสร้างสีสันด้วยการร้องเล่นเต้นเชียร์
 ให้ลดละเลิกการพนันหันมาออกกำลังกาย ●●
 วงศธร เชื้อชาติ ปี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์
 หนึ่งใน G-Volunteer บอกเล่าถึงกิจกรรม
 ที่ว่า “อยากสื่อให้เห็นถึงการไม่เล่นพนันหันมาออกกำลังกายเราจะได้สุขภาพ
 ที่ดี” เช่นเดียวกัน ศิวพรชัย กาญจนพันธุ์ ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ ออกตัว
 แมนๆว่าเคยลองเสี่ยงทายเล่นพนัน แต่เลิกเด็ดขาดไปนานแล้ว เพราะมี
 แต่เสียกับเสีย ตอนนี้หันมาออกกำลังกายและร่วมวิ่งงานขอนแก่นมาราธอน
 เป็นประจำทุกปี สุขภาพดีขึ้น มีเงินเก็บ ไม่เสียการเรียน ทั้งยังร่วมแจมเป็น
 อาสาสมัคร G-Volunteer เพื่อช่วยเชียร์ให้ทุกคนห่างไกลการพนัน
 หันมาออกกำลังกาย...กิจกรรมดีๆเช่นนี้ตามไปส่องไปแจมได้ที่เฟซบุ๊ก



ศิวพรชัย

g Volunteer ●● ลุ้นกันตัวโก่งกับเวทีประกวด
 นวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis
 Innovation Contest 2017” จัดโดยสำนักงาน
 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท
 เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี 16 ทีมขับเคี่ยว
 กันอย่างเข้มข้น จนรอบตัดเชือกกรรมการทะเลาะเนน



ทีมไอซ์เบิร์ก ม.มหิดล ครองแชมป์ “Food Innopolis Innovation Contest 2017” กับผลงาน “ข้าวอบกรอบราดครีมแกงเขียวหวาน”

ให้กับ “ข้าวอบกรอบราดครีมแกงเขียวหวาน”
 ผลงาน ทีมไอซ์เบิร์ก จาก ม.มหิดล ที่คว้าแชมป์
 ได้ครองถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
 โสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุพระอัมมิงนรางวัล
 100,000 บาท ทั้งยังได้เห็นฟ้าไปจุดจนถึงแดน
 ขามูไร ●● ต่อกันอีกทีมที่ขอร่วมยินดีกับ ทีม
 มาลีมาแอ้ว จากสำนักวิชาการจัดการ ม.แม่ฟ้าหลวง
 ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ป้าไม้ สารลักษณ์,
 รวิศรา อุดมศรี, สุพัตรา หมื่นอาจ และ นกัวัตร
 พุทธะชา สร้างผลงานแผนการตลาดในชื่อ “นุ่มนวล
 ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว สำหรับผู้สูงอายุ” ที่ชีว
 ราชวัลรณรงค์ชนะเลิศอันดับ 1 จากสนามแข่ง โครงการ
 AIS BrandAge ปีที่ II “Smart Farm
 to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” ●●
 ลงใต้ไปแม้ว่าทีมคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์
 ธานี ปฏิพัทธ์ กุลชัยรัตน์ ที่ใช้เวลาว่างไปร่วมค่าย
 เรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน
 กะปง ต.ท่านาอ.กะปง จ.พังงา ●● ปฏิพัทธ์ บอก
 ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า “เป็นค่ายแห่งประสบการณ์ใน
 การสร้างรอยยิ้มและความสุข ซึ่งชาวบ้าน ผู้
 อำนวยการ คุณครู น้องๆนักเรียนต้อนรับอย่าง
 ออบอุ่น ไม่มีการแบ่งสัญชาติ เป็นความสุขที่เชื่อม
 ต่อให้ต้องกลับไปอีก”.

ข่าแมัท